



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชินะวงศ์

- นิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๓๓
- ผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.	วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ประเทศ
๒๕๒๐	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๒๙	วท.ม. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๓๖	Ph.D. (Agriculture)	University of Tsukuba	ญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชินะวงศ์ เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย โดยเฉพาะด้านพืชพลังงาน ท่านได้ทำการวิจัยเรื่องสบู่ดำที่สามารถนำขยายผลต่อได้ ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกำแพงแสนนั้น ท่านมีแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการบูรณาการให้สามารถนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลงานด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้ขยายผลต่อ ท่านได้ริเริ่มสร้างงานนวัตกรรมหลายอย่าง เช่น การจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยชวานา” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชวานาและการผลิตข้าวไทยให้มีมาตรฐานสากล ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชวานาที่เป็นบุคคลที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนไทยและประชากรโลก “โครงการ ๙ บวร” ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โครงการนี้ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากนี้ยังมี “โครงการเที่ยวไม่ไกล ไปที่กำแพงแสน” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นับว่าเป็นโครงการที่สามารถทำให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านพืช สัตว์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีภายในวิทยาเขตกำแพงแสนมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชินะวงศ์ นอกจากท่านจะเป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่สอนและวิจัยแล้ว ท่านยังเป็นบุคคลที่หน่วยงานภายนอกเชิญไปเป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการธิการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ซึ่งความวิริยะอุตสาหะ มีจริยธรรม และคุณธรรมที่ดี เหล่านี้ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชินะวงศ์ เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประเทษนักรวิชาการ/ นักวิจัย ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

